

# ในสถานการณ์เสี่ยงติดเชื้อ ความบันเทิงใต้ดินอาจนำ หายนะสู่คนทั้งสังคมได้

ในช่วงปีที่ผ่านมา เราต่างรับประสบการณ์การอยู่ร่วมกับโรค COVID-19 ด้วยกันทั้งประเทศ แม้ในประเทศของเราสถานการณ์จะดีกว่าหลายประเทศเพื่อนบ้าน แต่กระนั้นก็ตาม トラบไคที่โลกเรายังไม่มีการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมมากพอ รวมไปถึงตัวเชื้อยังไม่ปรับตัวเองให้มีอันตรายต่อชีวิตของมนุษย์น้อยลง トラบนั้นเราก็คงต้องระวังจากการแพร่เชื้อ COVID-19 กันต่อไป

ความจริงแล้วในโลกสังคมที่เราอาศัยอยู่ มักจะมีโลกคู่ขนานเสมอ

ประเทศไทยก็ไม่แตกต่างกัน เรามีโลกที่ฝั่งหนึ่งผู้คนทำตามระเบียบข้อบังคับที่ควรจะทำ เพื่อปกป้องสังคมโดยรวมทั้งหมดให้ปลอดภัย คนเหล่านี้ประกอบอาชีพสุจริต ทำงานหารายได้ มีรายได้ก็เสียภาษีให้รัฐ ใช้ชีวิตอย่างสุจริตซนพึงกระทำ พอถึงคราวที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ก็ป้องกันตัวเองและสังคมเต็มที่ หากรัฐมีมาตรการไม่ให้รวมตัวกัน ก็งดการรวมตัว

ในขณะที่เดียวกันโลกอีกฝั่งที่ซ่อนตัวอยู่ในเงาของสังคมโลกที่ไม่ปรารถนาจะเผยตัวต่อสังคม ธุรกิจที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ กิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม หากเมื่อเข้าสู่โลกใบนี้แล้วกฎหมาย กฎระเบียบ และกติกาที่ใช้ในสังคมอีกแบบไม่สามารถนำมาใช้ในสังคมนี้ได้ ไม่มีกฎหมายคุ้มครองธุรกิจ การซื้อขายไม่มีใบเสร็จ พฤติกรรมที่ทุกคนพยายามลบออกจากโคม์ไลน์ของชีวิต ที่น่าสนใจคือ โลกใบนี้มอบความบันเทิงให้คนจำนวนมากในสังคม ในรูปแบบของการพนัน ความบันเทิง เหล้า ยาเสพติด ปาร์ตี้ ในโลกคู่ขนานนี้ เมื่อเกิดการระบาดของโรค COVID-19 เราอาจจะเห็นสิ่งตรงข้ามจากโลกใบแรก เมื่อเกิดการระบาดแล้วผู้คนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและสายตาของอำนาจรัฐก็โหยหาจะเข้าไปเสพหาความบันเทิงแก่ชีวิตกัน โดยไม่ใส่ใจต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม

ในช่วงรอบสองเดือนที่ผ่านมา เราได้ยินบ่อยครั้งถึงการระบาดของโรค COVID-19 แน่แน่นอนว่าโลกใบที่หนึ่งที่มีแสงสว่างส่องส่องเพียงพอเราพบปัญหาในการควบคุมการระบาดของโรคน้อยมาก คนที่เดินทางมาจากต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายทุกคน ต้องเข้ารับการกักตัว เราเจอคนเหล่านี้พาเชื้อมาแต่ถูกทำให้ปลอดภัย ณ สถานที่กักตัว หรือเมื่อเกิดการติดเชื้อในกลุ่มคนเหล่านี้ ก็ง่ายต่อการติดตามประวัติการเดินทาง

ในทางตรงกันข้าม กลุ่มการระบาดที่ใหญ่กว่า รุนแรงกว่า และนำคำถามสู่คนในสังคมไทยมากมายว่าเรามีโลกอีกใบซ่อนอยู่ด้วยหรือ นั่นคือ การระบาดที่เกิดขึ้นในโลกคู่ขนาน บ่อนการพนันขนาดใหญ่ที่จุดคนได้เป็นร้อย ๆ คน มีนักพนันที่เดินทางข้ามไปเล่นการพนันจากประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังมีการระบาดของโรคเข้ามาเล่นการพนันด้วยปาร์ตี้วันเกิดของคนดังที่ใช้สารเสพติดใช้แอลกอฮอล์ มีเพื่อนฝูงมาร่วมปาร์ตี้มากมาย ปาร์ตี้ VIP มัวยาจันทำให้ฟรีตี้ที่รับงานเสียชีวิต ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศกำลังอ่อนไหวกับเรื่องการระบาดของโรคทั้งสิ้น

ความจริงแล้วคนในสังคมก็อาจจะมีส่วนที่อยู่ในโลกทั้งสองใบ เรามีอาจทำลายโลกคู่ขนานนี้ได้หรือ มันคงอยู่เพราะมีความต้องการของคนในสังคม แต่กระนั้นก็ตามก็ต้องเขียนเตือนให้ระวังกันไว้ หากสถานการณ์โรคระบาดยังไม่ดีขึ้นการรวมตัวกันเพื่อ เหล้า ยา ปาร์ตี้ และการพนัน ไม่ใช่แค่ทำให้ผู้เข้าร่วมเสี่ยงเท่านั้น แต่มันทำให้สังคมทั้งหมดต้องหวาดระแวงไปพร้อมกันด้วย ถ้าจะพักจากเรื่องพวกนี้ พักช่วงนี้เถอะครับ ถ้าอยากจะทำจากเรื่องพวกนี้ ก็เลิกตอนนี้เถอะครับ ไม่มีช่วงเวลาไหนที่ดีกว่าตอนนี้อีกแล้วครับ

**ดร.นพ.บุญมัตถ์พาศิณี ตาละ**  
**อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์**  
**มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี**  
**นักวิชาการ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา**